



TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN VĂN GIÀU

*Nơi chắp cánh những ước mơ...*

# LỄ GIỖ QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG



NGÀY 04 THÁNG 04 NĂM 2025

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là biểu hiện cao nhất của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, một trong những tín ngưỡng đặc thù, có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần và là một trong những thành tố tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đó là lòng biết ơn đối với Hùng Vương và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương có giá trị giáo dục đạo lý truyền thống dân tộc, đó là *con người có tổ có tông và uống nước nhớ nguồn* được trao truyền từ đời này sang đời khác. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương giáo dục tinh thần yêu nước của con dân Việt, thể hiện lòng tự hào về cội nguồn quốc gia dân tộc, là một hình thức biểu hiện mạnh mẽ nhận thức về lịch sử và sự đoàn kết dân tộc Việt Nam, từ đó hình thành tinh thần tự cường dân tộc, ý thức độc lập tự chủ.

Trải qua bao biến cố của lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc Việt nam luôn chiếm vị trí thiêng liêng trong đời sống tinh thần của dân tộc, được bảo tồn và lưu truyền qua bao thế hệ với sức sống lâu bền và ngày một lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.



Vào sáng ngày 04/04/2025, trường THPT Trần Văn Giàu đã long trọng tổ chức lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương để cùng nhớ về cội nguồn với tất cả lòng thành kính, để cùng ôn lại những giây phút linh thiêng hào hùng của dân tộc Việt Nam, để từ đó mỗi người càng thêm tự hào là con Rồng cháu Tiên.



Mở đầu buổi Lễ, cô Phạm Thị Thu Hồng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã đọc diễn văn ôn lại ý nghĩa của ngày lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Phần tiếp theo trong lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là nghi thức dâng lễ vật và dâng hương lên tổ tiên của thầy và trò trường THPT Trần Văn Giàu.







**Trong buổi lễ thiêng liêng, trong niềm tự hào hồi tưởng về cội nguồn ngàn năm của dân tộc, thầy và trò trường THPT Trần Văn Giàu vô cùng tự hào khi nhìn lại những thành quả đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, tính tới thời điểm hiện tại, khi đã vượt qua được 3/4 chặng đường của năm học 2024 - 2025, trường THPT Trần Văn Giàu đã liên tục đón nhận những tin vui là thành tích xuất sắc của các bạn học sinh đến từ các cuộc thi các cấp. Tiếp nối những thành công đó, trong lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, trường THPT Trần Văn Giàu cũng đã làm lễ xuất quân các đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi Olympic Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 - 2025 với mong muốn các đội tuyển sẽ gặt hái được thật nhiều thành công trong kỳ thi sắp tới, mang vinh quang và niềm tự hào về cho bản thân, gia đình và nhà trường.**



Sau lễ ra quân các đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi Olympic Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 - 2025 là phần khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi các cấp trong thời gian qua, gồm: Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia năm học 2024 - 2025, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Thành phố năm học 2024 - 2025, Cuộc thi Học sinh Sinh viên với Ý tưởng khởi nghiệp cấp Thành phố năm học 2024 - 2025, Kỳ thi Học sinh giỏi Cấp Thành phố và cuộc thi Học sinh giỏi Giải toán bằng Máy tính cầm tay cấp Thành phố năm học 2024 - 2025, Hội thao Quốc phòng và An ninh cấp Thành phố năm học 2024 - 2025, Cuộc thi An toàn giao thông cho

nụ cười ngày mai cấp Thành phố và cuộc thi Nét vẽ xanh cấp Thành phố, Giải thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 – 2025, Cuộc thi chung mâm lễ vật,...







